



# บันทึกข้อความ

mir el 10

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงใหม่

ที่...พย ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๐๑๙๖ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดมาตรการ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

## ๑. เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบแบบประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มุ่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกของหน่วยงาน ในประเด็นการใช้ทรัพย์สินของราชการ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ

## ๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ จึงได้จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุถึงการยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการนั้น จะกระทำมิได้ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน การยืมไปใช้ในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รายละเอียดตามประกาศโรงพยาบาลเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น ทั้งนี้หน่วยงานต้องดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึง ขออนุญาตใช้ประกาศโรงพยาบาลเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังแนบพร้อมนี้

## ๓. ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม ดังนี้

๓.๑ ขออนุญาตใช้ประกาศโรงพยาบาลเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓.๒ ขออนุญาตให้เผยแพร่ ประกาศ เผยแพร่บน web site โรงพยาบาลเชียงใหม่ และหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ต่อไป

(นางสาวกรรณิยา จิตต์ปรีชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ ( / ) ขออนุญาต ( ) ไม่ขออนุญาต

(นายสมภพ เมืองชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่